

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.71 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.60-31.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.71 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.74 แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.60-31.80 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่าจากจากปัจจัยบวกในประเทศหนุนตลาด วานนี้การลงทุนไทยได้รับแรงหนุนจากความชัดเจนจากทิศทางเมืองที่ดีขึ้น ต่างประเทศซื้อพันธบัตรรัฐบาลกว่า 4,022.53 ล้านบาท โดยคาดว่าหลังจากนี้นักลงทุนจะติดตามนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรคต่อไป

* ขณะที่ตลาดการเงินโลก ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างๆ จากความขัดแย้งและความตึงเครียดทางการค้า การขาดตัวของรัฐบาลสหรัฐ และความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ในปี 2019 ขณะที่ เงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดย BOJ ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลงจาก 1.4% เหลือเพียง 0.9% ในปี 2019 พร้อมลดเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นลงเหลือเพียง 0.9% จากเรื่องความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ

* ปอนด์แข็งค่าสูงสุดสุดรอบ 10 สัปดาห์ หลังจากที่พรรคแรงงาน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษ ระบุว่าทางพรรคจะสนับสนุนความพยายามของสมาชิกสภานิติบัญญัติในการป้องกันเบริกซิทแบบไร้ข้อตกลง ขณะที่อังกฤษมีกำหนดถอนตัวจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มี.ค. แต่ยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการถอนตัว

* ปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นเดียวกับ BOJ อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงได้

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.07 จากวานนี้ 96.32

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 686.28 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,022.53 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.734 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้